

คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการประกันภัยทางการแพทย์แบบครอบคลุมของบริษัท พิงอัน  
เอนเดวเมนท์ อินชัวร์นซ์ จำกัด(Ping An Endowment Insurance  
Co.,Ltd).สำหรับชาวต่างชาติในประเทศจีน

**เงื่อนไขการรับประกันภัย**

นักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน                      นักศึกษาฮ่องกง                      มาเก๊าและไต้หวันและนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล  
(อัตลักษณ์ชาวจีนโพ้นทะเลจะต้องมีหนังสือรับรองที่ออกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)                      ในกรณีที่มีสุขภาพแข็งแรง  
และสามารถเข้าร่วมการศึกษาได้ตามปกติ อายุ 6-69 ปีบริบูรณ์สามารถเข้าร่วมโครงการประกันนี้ได้

**ความรับผิดชอบการประกันภัย**

ภายในระยะเวลาการประกันภัย                      (ตั้งแต่วันที่ที่มีผลบังคับใช้ของกรมธรรม์นี้จนถึงวันครบกำหนด)                      บริษัทฯ  
มีความรับผิดชอบการประกันภัยดังต่อไปนี้:

**1. ความรับผิดชอบการประกันผู้เสียชีวิต:**

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่ตกลงกันได้  
และความรับผิดชอบการประกันภัยสิ้นสุดลง

**2. ความรับผิดชอบการประกันภัยต่อความพิการโดยอุบัติเหตุ:**

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และเกิดความพิการเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 180 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ  
ตามรายการพิการที่ระบุไว้ใน“เกณฑ์การประเมินความพิการต่อร่างกายและรหัส” (JR/T0083—2013)(ฉบับที่6 BaoJianFa  
[2014]ประกาศโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการประกันภัยแห่งชาติจีนเดิม)บริษัทฯ

จะดำเนินการประเมินความพิการตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ระบุไว้ในมาตรฐานนี้                      ยกเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  
บริษัทฯจะชำระค่าเบี้ยประกันภัยทุกพลาพอุบัติเหตุ

ตามจำนวนเงิน โดยอัตราส่วนการชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในรายการมาตรฐานนี้ที่สอดคล้องกับผลการประเมินคุณจำ  
นวนเงินเบี้ยประกันภัยภายใต้ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกัน                      ในกรณีการรักษายังไม่จบ

จะประเมินความพิการตามสภาพร่างกายในวันที่180                      นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

และจะชำระค่าเบี้ยประกันภัยทุกพลาพจากอุบัติเหตุตามข้อกำหนดนี้

“ในกรณีความพิการที่ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุนี้รวมกับความพิการก่อนหน้านี้  
สามารถถูกประเมินเป็นรายการที่ค่อนข้างรุนแรงขึ้น                      ตาม“เกณฑ์การประเมินความพิการต่อร่างกาย”                      บริษัทฯ

จะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยตามมาตรฐานที่ค่อนข้างรุนแรงขึ้น  
แต่ค่าเบี้ยประกันภัยทุกพลภาพเกิดจากอุบัติเหตุที่ชำระเงินแล้วก่อนหน้านี้  
(ในกรณีความพิการที่มีอยู่ก่อนเอาประกันภัยหรือจัดเป็นความพิการตาม“เกณฑ์การประเมินความพิการต่อร่างกายและรหัส”  
(JR/T0083 — 2013)(ฉบับที่ 6BaoJianFa [2014]  
ประกาศโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการประกันภัยแห่งชาติจีน(เดิม)เนื่องจากการยกเว้นความรับผิดชอบ  
ได้ชำระเบี้ยประกันภัยทุกพลภาพจากอุบัติเหตุ) ควรจะหักไปด้วย

จำนวนเงินสะสมในการชำระค่าเบี้ยประกันภัยทุกพลภาพจากอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจะมีขีดจำกัดตามจำนวน  
ค่าเบี้ยประกันของผู้เอาประกันภัย เมื่อยอดสะสมถึงจำนวนค่าเบี้ยประกันภัย  
ความรับผิดชอบการประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลง

หมายเหตุ: “เกณฑ์การประเมินความพิการต่อร่างกายและรหัส”(JR/T0083 — 2013)(ฉบับที่ 6BaoJianFa [2014]  
ประกาศโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการประกันภัยแห่งชาติจีน(เดิม)สามารถดูได้จากเว็บไซต์สมาคมธุรกิจประกันภัยแห่ง  
ประเทศจีน

จำนวนเงินสะสมที่ชำระให้กับผู้เอาประกันภัยแต่ละราย ทางความพิการจากอุบัติเหตุ การเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ  
และการเสียชีวิตด้วยความเจ็บป่วย ทางความพิการทางอุบัติเหตุการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุและการประกันความเจ็บป่วย  
จะถูกจำกัดตามจำนวนค่าเบี้ยประกันที่สอดคล้องกัน

### 3. ความรับผิดชอบการประกันภัยทางการแพทย์ในการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ:

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุและได้รับการรักษา ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  
บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงิน 100%  
ของค่าเบี้ยประกันทางการแพทย์จากอุบัติเหตุสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมและจำเป็นต้องชำระเงินจริง ๆ นั้น  
ขีดจำกัดบนของจำนวนเงินสะสมที่ต้องชำระเงินเป็น 20,000 หยวน  
ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง  
บริษัทประกันภัยจะต้องชำระค่า“เบี้ยประกันภัยจากอุบัติเหตุ”ตามลำดับตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น  
แต่จำนวนเงินที่สะสมต้องไม่เกินจำนวนเงินประกันภัยของผู้เอาประกันภัย  
เมื่อจำนวนเงินที่ชำระเงินถึงจำนวนค่าประกันภัยของผู้เอาประกันภัยนี้  
ความรับผิดชอบการประกันภัยนี้ของผู้เอาประกันภัยจะสิ้นสุดลง

กล่าวคือ: เช่น ในกรณีที่อุบัติเหตุที่เกิดจากการถลอก ไหม้ลวก ข้อเท้าแพลง กรดตัดมือในการหั่นผักโดยประมาท  
และถูกแมวและสุนัขขีตข่วนและกัด ฯลฯ

---

สูตรการชำระเงินคืน: ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งหมด \* 100% = จำนวนเงินที่ชำระเงินคืน  
(ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งหมดไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ชำระเงินเองและค่าใช้จ่ายที่ชำระเงินเองบางส่วนที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ประกันภัยการแพทย์ขั้นพื้นฐานในท้องถิ่น)

#### 4. ความรับผิดชอบการประกันภัยในการแพทย์ฉุกเฉิน:

ค่าบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมและจำเป็นของผู้ประกัน

ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ ในระยะเวลาการรับประกันภัยวงเงินค่าใช้จ่ายในวันที่เข้ารับรักษาเป็น 600 หยวน (ได้แก่: ถ้าค่าใช้จ่ายในวันที่เข้ารับรักษานั้นเกินกว่าวงเงินรายวันเพียงจะคิดเงินตาม 600 หยวน ถ้าค่าใช้จ่ายในวันที่เข้ารับรักษานั้นไม่เกิน 600 หยวน จะคิดเงินตามจำนวนเงินที่แท้จริง) บนพื้นฐานของวงเงินรายวัน ส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหาย 650 หยวนขึ้นไปจะชดใช้ตามอัตราสัดส่วน 85%  
ขีดจำกัดบนจำนวนค่าเบี้ยประกันที่ชำระเงินทั้งหมดเป็น 20,000 หยวน  
เมื่อจำนวนเงินสะสมที่ชำระเงินแล้วถึงจำนวนค่าประกันการประกันภัย  
ความรับผิดชอบการประกันภัยรายนี้สำหรับผู้เอาประกันภัยจะสิ้นสุดลง

ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป ผู้ป่วยฉุกเฉิน, การผ่าตัดผู้ป่วยนอก การสังเกตผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถูกแยกโรคติดเชื้อ ซึ่งมีหลักฐานของโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานอนามัยและป้องกันโรคระบาด

ค่าใช้จ่ายการรักษาผู้ป่วยนอกก่อนและหลังจากการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเดียวกัน และอื่น ๆ ต่างรวมอยู่ในช่วงความรับผิดชอบการักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

ก็คือ เช่น กรณีการรักษาโรคที่แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน เนื่องจากมีไข้ ปวดท้องฉับพลัน เป็นลม อักเสบที่ใดที่หนึ่งในร่างกายและอื่นๆ

สูตรการชำระเงินคืน: (ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวงเงินรายวัน 600 หยวนบวก-650 หยวน ) \* 85% =  
ค่าใช้จ่ายที่ชำระเงินคืน(ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งหมดไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ชำระเงินเองและค่าใช้จ่ายที่ชำระเงินเองบางส่วนที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ประกันภัยการแพทย์ขั้นพื้นฐานในท้องถิ่น)

คำอธิบาย:วงเงินรายวัน: ขีดจำกัดค่าใช้จ่ายสูงสุดสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลรายวัน

ค่าเสียหายส่วนแรก: การประกันภัยประเภทนี้ตั้งค่าค่าเสียหายส่วนแรกเป็น 650 หยวน (ในช่วงเวลาของการรับประกันภัยหักเงินสะสมครั้งเดียว 650 หยวน) ส่วนที่น้อยกว่าค่าเสียหายส่วนแรก:จะไม่ได้รับการชดเชย

#### 5. ความรับผิดชอบการประกันภัยสำหรับผู้ป่วยใน:

ใกรณีผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยผ่านการวินิจฉัยจากโรงพยาบาล

เนื่องจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ บริษัทฯ จะชำระ"เบี้ยประกันการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน"ให้กับผู้เอาประกันภัย ในอัตราร้อยละ 100 รักษาพยาบาล ซึ่ง"เบี้ยประกันการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน" อันได้แก่ ค่าผู้ดูแล (วงเงิน 200 หยวน / วัน อย่างมากไม่เกิน 60 วัน) ค่าที่สร้างเวชระเบียน ค่าใช้จ่ายในการทำให้ร่างกายอบอุ่น ค่าเครื่องปรับอากาศ ค่าเตียง ค่าบริการตรวจสอบ ค่าตรวจและรักษาพิเศษ ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่ารังสีและค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสม จำเป็นและชำระเงินจริงๆแล้ว

ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ไม่ว่าจะผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหนึ่งครั้งหรือขึ้นไป บริษัทฯ จะชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตามหลักเกณฑ์เรียกชดเชยค่าสินไหมทดแทนประกัน เมื่อค่าเบี้ยประกันการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในแต่ละครั้งสะสมเป็น 400,000 หยวน ความรับผิดชอบการประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลง .

ก็คือ ในกรณีที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยโรงพยาบาล เนื่องจากได้รับบาดเจ็บหรือโรคภัยไข้เจ็บ สามารถขอชดเชยค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในโดยโรงพยาบาลเครือข่ายออนไลน์ หรือขอชำระเงินคืนหลังจากชำระเงินเองแล้ว

สูตรการชำระเงินคืน: ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่เหมาะสม \* 100% = ค่าใช้จ่ายที่ชำระเงินคืน (ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ชำระเงินเองและค่าใช้จ่ายที่ชำระเงินเองบางส่วนที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ประกันภัยการแพทย์ขั้นพื้นฐานในท้องถิ่น)

หมายเหตุ:

1)

สถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบการประกันการรักษาพยาบาลดังกล่าวทั้งหมดเพียงจำกัดเฉพาะ โรงพยาบาลของรัฐในแผ่นดินใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสาขา พื้นที่ผู้ป่วยแตกต่างกันประเทศ พื้นที่ผู้ป่วย VIP ห้องพักรักษาตัว ห้องเดี่ยว ห้องพักรักษาผู้ป่วยระดับ A พื้นที่ผู้ป่วยที่บำบัดพิเศษ ห้องพักรักษาผู้ป่วยที่บำบัดพิเศษ และห้องพักรักษาผู้ป่วยข้าราชการชั้นสูง และหอผู้ป่วยที่คล้ายคลึงกัน บริษัทฯจะไม่ชำระเงินคืนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

2)

ค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบการประกันการรักษาพยาบาลดังกล่าวทั้งหมดเพียงจำกัดค่าใช้จ่ายในรายการที่สามารถชำระเงินคืนเกี่ยวกับโครงการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานในท้องถิ่น ส่วนค่าใช้จ่ายที่ชำระเงินเองและค่าใช้จ่ายที่ชำระเงินเองบางส่วน บริษัทฯ จะไม่ชำระเงินคืนได้

3) ผู้เอาประกันภัยเป็นครั้งแรกหรือผู้เอาประกันภัยที่ไม่ต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เอาประกันภัยเป็นต้นไป เป็นระยะเวลาการรอคอย (ช่วงเวลาการสังเกต)

ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกในระยะเวลาการรอคอย บริษัทฯ ๗

ไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกัน

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยต่อเนื่องประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาพยาบาล ไม่มีระยะเวลารอคอย

4) ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลทั้งหมดข้างต้น หากบุคคลที่สามอื่นๆชำระเงินค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดแล้ว บริษัทฯ จะเพียงชำระเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและส่วนเหลือภายในขอบเขตโครงการชำระเงินคืนเบี้ยประกันการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานในท้องถิ่น แต่ส่วนวงเงินรายวันเกี่ยวกับความรับผิดชอบประกันภัย เช่น ค่าเตียง ค่าบริการผู้ดูแล ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินจะมีข้อจำกัดเหมือนกัน

หากบุคคลที่สามมีส่วนขีดจำกัดเกี่ยวกับสัดส่วนการเรียกร้องค่าสินไหม

ควรจะหักส่วนที่ชำระแล้วบนพื้นฐานจำนวนเงินที่ถูกลimit บริษัทฯ เพียงชำระเงินเฉพาะจำนวนเงินส่วนที่เหลือ ถ้าไม่มีอัตราส่วนการชำระเงิน

ส่วนที่ถูกจำกัดจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประกันการรักษาพยาบาลในท้องถิ่นและจะหักจำนวนเงินมาตรฐานในโครงการนี้ บนพื้นฐานจำนวนเงินที่ถูกลimit เพียงชำระเงินส่วนที่เหลือและขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเบี้ยประกันภัย

5) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีโรคร้ายไข้เจ็บป่วยที่สำคัญหรือเรื้อรังเกิดขึ้น ก่อนการเอาประกันภัยครั้งนี้ บริษัทฯ ประกันภัยจะไม่รับผิดชอบในการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

การยกเว้นความรับผิด

1. การยกเว้นความรับผิดการประกันภัยกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการชำระค่าเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ เนื่องจากกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่เจ้าของกรรมกรรมหรือผู้รับผลประโยชน์จงใจฆ่าหรือจงใจทำร้ายผู้เอาประกันภัย
- (2) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจงใจทำร้ายตัวเอง ฆ่าตัวตาย กระทำความผิดโดยเจตนา หรือดำเนินตามมาตรการบังคับทางอาญาตามกฎหมาย
- (3) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตีกัน เมาเหล้าหรือได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์ รับประทาน เสพสุบหรือฉีดยาเสพติด
- (4) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยขับรถหลังดื่มสุรา ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง หรือขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ได้รับใบสำคัญสมรรถนะรถที่ถูกต้อง
- (5) ในกรณีที่สงคราม ความขัดแย้งทางทหาร จลาจลหรือการกบฏติดอาวุธ
- (6) ในกรณีที่ระเบิดนิวเคลียร์ รังสีนิวเคลียร์หรือมลพิษนิวเคลียร์
- (7) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตั้งครุฑฯ แท่ง ทำแท้ง คลอดบุตร (รวมถึงการผ่าตัดคลอด) คุมกำเนิด ป้องกันการตั้งครุฑฯ ทำหมัน รักษาภาวะมีบุตรยาก ทำให้มีลูกโดยการผสมเทียม และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากอาการข้างต้น
- (8) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ เนื่องจากการสัลยกรรมเสริมความงาม หรือการผ่าตัดผู้ป่วยในหรือนอกอื่นๆ
- (9) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และใช้ยาโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่การใช้ยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ตามคำแนะนำในการใช้นั้นไม่มีข้อจำกัดนี้
- (10) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดโรคเอดส์หรือเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV positive);
- (11) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประกอบกิฬาที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การดำน้ำ การกระโดดร่ม การปีนผา การกระโดดบันจี้จัม

การจับจีเอ็มโอร้อนหรือร้อน การผจญภัย มวยปล้ำ การแข่งขันศิลปะการต่อสู้ การแสดงผาดโผน การแข่งม้า การแข่งรถและกีฬาอื่น ๆ

(12) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือเป็นเหตุให้เกิดความพิการนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่

(13) ในกรณีที่เอาประกันภัยโดยให้ข้อมูลเท็จ หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติและครูชาวต่างประเทศเอาประกันภัย ในฐานะนักศึกษาต่างด้าว

(14) ในกรณีที่นักศึกษาต่างชาติเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้น หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทฯ จะสิ้นสุดความรับผิดชอบการประกันของผู้เอาประกันภัยนี้

2. การยกเว้นความรับผิดชอบการประกันทางการแพทย์ (การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน)

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในการชำระค่าเบี้ยประกันภัย เนื่องจากหนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้:

(1) ในกรณีที่เจ้าของกรรมกรรมหรือผู้รับผลประโยชน์จงใจฆ่าหรือจงใจทำร้ายผู้เอาประกันภัย

(2) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจงใจทำร้ายตัวเอง กระทำความคิดโดยเจตนา หรือด้านทานมาตรการบังคับทางอาญาตามกฎหมาย

(3) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยติดกัน เมฆเหว้าหรือได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์ รับประทาน เสพสุบหรือฉีดยาเสพติด

(4) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยขับรถหลังดื่มสุรา ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง หรือขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ได้รับใบสำคัญสมรรถนะรถที่ถูกต้อง

(5) ในกรณีที่สงคราม ความขัดแย้งทางทหาร จลาจลหรือการกบฏติดอาวุธ

(6) ในกรณีที่ระเบิดนิวเคลียร์ รังสีนิวเคลียร์หรือมลพิษนิวเคลียร์

(7) ผู้เอาประกันภัยมีโรคประจำตัว โรคทางพันธุกรรม โรคที่เคยเป็นมาก่อน(ก่อนเอาประกันภัย) มีโรคภัยไข้เจ็บหรือมีอาการอยู่ในระยะเวลาเอาประกันภัยไม่ต่อเนื่องกัน;

(8) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดโรคเอดส์หรือเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรคทางเพศสัมพันธ์

(9) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตั้งครรภ์ แท้ง คลอดบุตร รักษาภาวะมีบุตรยาก การผสมพันธุ์ในหลอดทดลอง การตรวจสอบก่อนและหลังรับฝากครรภ์ การคุมกำเนิด ทำแท้ง และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากอาการข้างต้น

(10) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ เนื่องจากการสัลยกรรมเสริมความงาม หรือการผ่าตัดผู้ป่วยในหรือนอกอื่น ๆ

(11) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ เนื่องจากการดูแลฟัน เช่น การขูดหินปูน ทันตกรรมรากฟันเทียม ฟันปลอม ใส่ฟันเทียม ฟันชนิดเซรามิก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซมช่องปาก ทันตกรรมจัดฟัน การดูแลช่องปากและความงาม (ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากการอุดฟัน การถอนฟัน การรักษาเส้นประสาทฟัน การรักษาฟันคุด และโรคเนื้อเยื่อปริทันต์ เช่น โรคปริทันต์อักเสบ โรคเหงือกอักเสบ รากฟันอักเสบ (ยกเว้นการรักษาการฟอกฟันขาว) เนื่องจากโรคฟันผุ ทันตกรรมรากฟัน ฟันร้าว ค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย)

- (12) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ เนื่องจากศัลยกรรมกระดูก การผ่าตัดแก้ไขกระดูก การบำบัดแบบพื้นตัว
- (13) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตรวจสอบสภาพ ตรวจโรคทั่วไปเป็นต้น และรายการป้องกันต่าง ๆ ดูแล พักฟื้น พักผ่อนหรือการดูแลเป็นพิเศษ เช่น การฉีดวัคซีนชนิดต่าง ๆ การฉีดวัคซีนชนิดต่าง ๆ
- (14) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และใช้ยา ทายา ฉีดยาโดยไม่ได้รับอนุญาต
- (15) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ หรือโรงพยาบาลเอกชนในจีนแผ่นดินใหญ่ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากร้านขายยา บริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์
- (16) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุและการบำบัดติดตามที่เกิดขึ้นนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
- (17) ค่าโทรศัพท์และค่าขนส่งของผู้เอาประกันภัย
- (18) ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญมีอาชีพมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงสูงและกิจกรรมกีฬาที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้เอาประกันภัยประกอบกิจการกีฬาที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การดำน้ำ การกระโดดร่ม ร่มร่อน โรลเลอร์เบลด การสเก็ตน้ำแข็ง การสกีหิมะ การปีนผา การกระโดดบันจี้จัม มวยปล้ำ ยูโด เทควันโด ศิลปะการต่อสู้ ศิลปะการป้องกันตัว ฟันกระบี่
- (19) ในกรณีที่เอาประกันภัยโดยให้ข้อมูลเท็จ หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติและครูชาวต่างประเทศอสประกันภัย ในฐานะนักศึกษาต่างด้าว
- (20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดจากกรณีผู้เอาประกันภัยรับการรักษาแบบทดลองใน โรงพยาบาลเพื่อจุดประสงค์ทดลองทางการแพทย์
- (21) ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การเข้ารับการรักษาพยาบาล ตามหลักเกณฑ์การเข้ารับการรักษาของ โรงพยาบาล แต่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล ตามความปรารถนาของตัวเอง ส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่ชำระเงินคืน
- (22) ค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ โดยไม่ได้รับการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 400 หรือไม่ผ่านการตรวจสอบ
- (23) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากระยะเวลาทำงาน ไปเรียน ไปด้วยของนักศึกษาต่างชาติ

#### เบี้ยประกันภัย

ความรับผิดชอบในการรับประกัน	จำนวนเงินเบี้ยประกันภัย (หยวน) RMB	6—69ปี	
		เบี้ยประกันภัย (หยวน/คนครั้งปี)	เบี้ยประกันภัย (หยวน/คนปี)
การเสียชีวิต+ ความพิการจากอุบัติเหตุ	100000	400	800
การรักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	20000		

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน (วงเงินรายวัน 600 หยวน ส่วนที่มากกว่าค่าเสียหายส่วนแรก650 หยวนขึ้นไป จะชำระเงินตามสัดส่วน85%)	20000		
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	400000		

หมายเหตุ: เรื่องที่ยังไม่เสร็จสิ้น จะปฏิบัติตามข้อกำหนด "การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับคณะบุคคลเพื่อประกันคนพิการที่เพิ่มเติมของบริษัทผิงอัน (ฉบับพิมพ์ คศ.2013) (รุ่นD)" "การประกันชีวิตสำหรับคณะบุคคลประจำปีของบริษัทผิงอัน" "การประกันภัยทางการแพทย์จากอุบัติเหตุสำหรับคณะบุคคลที่เพิ่มเติมของบริษัทผิงอัน" "การประกันภัยทางการแพทย์ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับคณะบุคคลแบบครอบคลุมของบริษัทผิงอัน" "การประกันภัยทางการแพทย์ผู้ป่วยในสำหรับคณะบุคคลของบริษัทผิงอัน"และข้อกำหนดอื่นๆ ในกรณีที่ข้อความดังกล่าวมีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตีความแบบภาษาจีนเป็นหลักการปฏิบัติ

ก่อนการรักษาพยาบาล โปรดโทร. 4008105119 เพื่อขอคำปรึกษา

ลูกค้าที่เคารพรัก:

หากคุณต้องการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องการให้บริการเรียกค่าสินไหมทดแทนประกันแบบครอบคลุมสำหรับคนต่างด้าวในประเทศจีนของบริษัท ผิงอัน เอนเดอเม้นท์ อินชัวร์นซ์ จำกัด(Ping An Endowment Insurance Co., Ltd.) โปรดอ่านข้อความดังต่อไปนี้

(๑) ขั้นตอนการเรียกค่าสินไหมทดแทนประกัน:

ขั้นตอนการกำหนดในการเรียกค่าสินไหมทดแทนประกัน หลังจากอุบัติเหตุประกันภัยเกิดขึ้น

โทรศัพท์ให้คำปรึกษาและรายงาน: 4008105119

ในกรณีที่เข้ารับการรักษาเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ โปรดโทร 4008105119 โดยตรง

แพทย์ผู้รักษาสอบถามปัญหาด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำทางการรักษาพยาบาล

และให้คำอธิบายเกี่ยวกับข้อควรระวังในการเรียกค่าสินไหมทดแทนประกัน

ในกรณีที่แพทย์สอบถามและแผนกผู้ป่วยนอกตรวจวินิจฉัยแล้วคิดว่า ควรเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่อไป

สามารถขอตรงค่าใช้จ่ายจากบริษัทผู้ภัยได้ หลังจากบริษัทผู้ภัยยืนยันต่อโรงพยาบาลแล้ว จึงตัดสินใจว่า

จะเริ่มขั้นตอนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในหรือไม่ ในกรณีที่นายแพทย์ของบริษัทผู้ภัยสอบถาม และลงทะเบียน

แต่เข้ารับการรักษาพยาบาลใน โรงพยาบาล โดยตรงโดยไม่ผ่านการรักษาพยาบาลที่แผนกผู้ป่วยนอก

(รวมถึงกรณีที่ไม่ถึงระดับเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

แต่เรียกชื่อแพทย์แผนกผู้ป่วยนอกเห็นด้วยให้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล)

บริษัทผู้ภัยจะไม่รับผิดชอบการตรงค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ในกรณีที่ไม่นับตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น



---

และทรงคำรักษาพยาบาลโดยตนเอง จะไม่สามารถได้รับจำนวนเงินที่ชำระเงินคืนได้

(๒) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนควรจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1) ในกรณีที่เกี่ยวข้องชีวิตหรือความพิการจากอุบัติเหตุ

A. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยและสำเนาน้ำทำวีซ่า

B. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นคนพิการจะต้องแสดงหนังสือรับรองการประเมินความพิการ (รายงานประเมินผลซึ่งออกโดยหน่วยงานประเมินผลที่ระบุไว้)

C. ใบมรณะบัตรของผู้เอาประกันภัย

D. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมด และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์

E. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จะต้องให้หนังสือรับรองอุบัติเหตุและเอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะของแผนกที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุจากการจราจร

จะต้องได้รับหนังสือรับรองความรับผิดชอบในการจราจรจากหน่วยงานบริหารการจราจร

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตกจากที่สูงและจมน้ำเป็นต้น

จะต้องมีเอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะอุบัติเหตุหรือการฆ่าตัวตายที่ออกโดยหน่วยงานตำรวจสันติบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่การดื่มเหล้าทำให้เกิดอุบัติเหตุ จะต้องมียาปริมาณแอลกอฮอล์)

2) การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

A. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยและสำเนาน้ำทำวีซ่า

B. ประสพการณ์อุบัติเหตุและหนังสือรับรองอุบัติเหตุ (ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจราจร จะต้องแสดงหนังสือรับรองความรับผิดชอบอุบัติเหตุจราจรของหน่วยงานบริหารการจราจร)

C. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

D. เวชระเบียนที่สอดคล้องกันในการเข้ารับการรักษาพยาบาลแต่ละครั้ง (วันที่เวชระเบียน จะต้องตรงกับวันที่ใบเสร็จรับเงิน) รายละเอียดค่าใช้จ่าย สำเนารายงานการตรวจสอบและทดสอบ

3) การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน

A. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และสำเนาน้ำทำวีซ่า

B. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

C. เวชระเบียนที่สอดคล้องกันในการเข้ารับการรักษาพยาบาลแต่ละครั้ง (วันที่เวชระเบียน จะต้องตรงกับวันที่ใบเสร็จรับเงิน) รายละเอียดค่าใช้จ่าย สำเนารายงานการตรวจสอบและทดสอบ

หากค่าเสียหายส่วนแรกเต็ม 650 หยวนแล้ว คุณต้องส่งต้นฉบับใบแจ้งหนี้ต่ำกว่า 650 หยวน เวชระเบียน รายละเอียดค่าใช้จ่าย และสำเนาแบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบและทดสอบ

4) การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

A. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และสำเนาน้ำทำวีซ่า

B. ในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุ จะต้องแสดงหนังสือรับรองการเกิดอุบัติเหตุ (ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจราจร จะต้องแสดงหนังสือรับรองความรับผิดชอบอุบัติเหตุจราจรของหน่วยงานบริหารการจราจร)

C. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินผู้ป่วยใน รายละเอียดค่าใช้จ่ายต้นฉบับ

D. ข้อสรุปจำหน่ายหรือสำเนาเวชระเบียน โรงพยาบาล

คำอธิบายพิเศษข้อ 2) - 4) ดังกล่าวข้างต้น :

(1) ทุกครั้งที่ขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:

ในหลักฐานข้อมูลขอสมัครจะต้องแนบหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัยในจีนแผ่นดินใหญ่

และข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องของบัญชีนี้ ซึ่งรวมถึงชื่อบัญชี เลขที่บัญชีและข้อมูลบัญชีธนาคาร สามารถบันทึกข้อมูลข้างต้น โดยผ่านสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือตรา

ข้อมูลลูกค้าธนาคาร (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 4008105119)

(2) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุประกันภัยครั้งเดียว แต่ได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมากกว่าสองแห่ง (รวมถึงสองแห่ง) ตามลำดับ จะต้องแสดงหนังสือรับรองการวินิจฉัยและสำเนาเวชระเบียนแต่ละครั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(3) โรงพยาบาลจะต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐในแผ่นดินใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าใช้จ่ายที่ขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ควรเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในขอบเขตการชำระเงินคืนตามข้อกำหนดการประกันภัยทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานในท้องถิ่น

5) การขอค่าบริการผู้ดูแล

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ค่าบริการผู้ดูแลที่ออกโดยโรงพยาบาลหรือ บริษัทผู้ดูแลในช่วงระยะเวลาการรักษาพยาบาล

ที่อยู่ส่งข้อมูลเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน: 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 9 层 (邮编 100033)

ผู้รับ: 来华项目组

โทรศัพท์: 4008105119

โปรแกรมนี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นชุด

สำหรับการอัปเดตโปรแกรมประกันภัยล่าสุด

โปรดเข้าสู่ระบบเว็บไซต์

www.lxbx.net

เครือข่ายการประกันภัยนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน

หน้าเว็บนี้ใช้สำหรับทำความเข้าใจกับเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ การตีความเนื้อหาสุดท้ายข้างต้นเป็นของบริษัท ฟิงอัน

เอนเดอเม้นท์ อินชัวรันซ์ จำกัด (Ping An Endowment Insurance Co., Ltd.)

ในกรณีที่มีข้อพิพาท การตีความภาษาจีนเป็นเกณฑ์